



สารจากผู้จัดการ



ฉบับที่ 1 /2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์กรธุรกิจ ที่จัดตั้ง และดำเนินงานโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันด้วยความสมัครใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์ หากจะแบ่งกลุ่มบุคคลในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ อาจแบ่ง ได้ดังนี้

1. กลุ่มสมาชิก มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ , เข้าร่วมประชุม , ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ , สอดส่องดูแลกิจกรรมสหกรณ์ และการให้ร่วมมือกันในการพัฒนาสหกรณ์

2. กลุ่มคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

3. กลุ่มผู้ตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. กลุ่มเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ให้บริการในด้านอื่นๆ ทุกด้าน

หน้าที่ของผู้จัดการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ข้อ 80 (5) คือ “ กำหนดหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย” ดังนั้น หากการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ได้ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดก็คือผู้จัดการสหกรณ์

เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผมได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนไว้แล้วว่า นับตั้งแต่นี้ไป เราจะต้องปรับปรุงระบบการให้บริการของเรา ทั้งในด้านการให้ความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านอาคารสถานที่ และด้านอื่นๆ แต่ที่สำคัญที่สุด คือการต้อนรับและการให้บริการแก่สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้ของตน ให้พร้อมที่จะตอบปัญหาแก่สมาชิกได้ทุกเรื่อง มีจิตสาธารณะ และความจริงใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุง แก้ไขปัญหา ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้หมดไป เพื่อเป้าหมายให้ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการให้บริการ”แน่นอนว่าเรื่องบางเรื่องอาจต้องใช้เวลา และทุกคนควรได้รับโอกาส

ผมขอ โอกาสสำหรับผมและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนที่จะเริ่มและร่วม ในการเปลี่ยนแปลง ต่อแต่นี้ไป เราจะพบปะพูดคุย ติดต่อกัน จันทน์เพื่อนพ้อง น้องพี่ และญาติสนิท ภายใต้กฎและกติกาก็เรามี ผมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากทุกท่านในทุกที่และทุกเวลา และจะพยายามเพิ่มช่องทางในการรับข้อเสนอ และชี้แจง ตอบปัญหาข้อข้องใจจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

(นายสุธี ตั้งมั่น)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด